

**สรุปรายละเอียดร่างมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ...**

มาตรการ	มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการ (สินเชื่อฟื้นฟู)	มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน หลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบการ มีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง (โครงการพักทรัพย์ พักหนี้)
วงเงินสินเชื่อรวม	250,000 ล้านบาท	100,000 ล้านบาท
ระยะเวลามาตรการ	การเบิกกู้เงินจาก ธพท. ภายใน 2 ปี และอายุสินเชื่อ 5 ปี	
วัตถุประสงค์	เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ รวมถึงเพื่อฟื้นฟู ธุรกิจ	ลดภาระทางการเงินให้ผู้ประกอบการที่ยังต้องการ เวลาฟื้นตัว
กลุ่มเป้าหมาย	(1) ลูกหนี้เดิม : ที่มีวงเงินเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 (2) ลูกหนี้ใหม่ : ที่ไม่เคยเป็นลูกหนี้ สง. หรือ ไม่มีวงเงินกับ สง. ณ 28 ก.พ. 64	ลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มี ทรัพย์สินเป็นหลักประกันอยู่กับ สง. ก่อน 28 ก.พ. 64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62
เงื่อนไขมาตรการ	การให้สินเชื่อ	สง. และลูกหนี้ต้องสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย ในการตีโอน ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ซึ่งมีเงื่อนไขตาม สัญญามาตรฐาน โดย <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้มีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืน ภายใน 5 ปี เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ราคาซื้อทรัพย์สิน คืนต้องไม่เกินกว่าราคาตีโอนทรัพย์สิน บวกด้วย carrying cost ร้อยละ 1 ต่อปี ของราคาตีโอน ทรัพย์สิน โดย สง. อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ ดูแลรักษาทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ตามที่จ่ายไปจริงและ สมควรแก่เหตุ - ลูกหนี้มีสิทธิในการเช่าทรัพย์สินหลักประกันได้ เป็นลำดับแรก โดย สง. จะนำค่าเช่าไปหักออก จากราคาซื้อทรัพย์สินคืน และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาทรัพย์สินเพิ่มเติม หากลูกหนี้ผู้เช่า เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว
	การค้ำประกันสินเชื่อ	
	(1) ระยะเวลาค้ำประกัน 10 ปี (2) อัตราขาดเชย ไม่เกินร้อยละ 40 ของพอร์ตสินเชื่อ (3) ค่าธรรมเนียม เฉลี่ยร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยภาครัฐ ชดเชยรวมร้อยละ 3.5 ผ่านกลไกการค้ำประกันของ รัฐที่ดำเนินการโดย บสย.	

มาตรการ	มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)	มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบการมีสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในภายหลัง (โครงการพักทรัพย์ พักหนี้)
การสนับสนุนจากทางการ	<ul style="list-style-type: none"> - รพท. : สนับสนุนสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ในการปล่อยสินเชื่อของ สง. - ภาครัฐ : <ul style="list-style-type: none"> (1) กระทรวงการคลังสนับสนุนกลไกการค้าประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญดังรายละเอียดข้างต้น (2) กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และอาคารชุด (เหลือร้อยละ 0.01) และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สิน และการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - รพท. : สนับสนุนสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ในการรับตีโอนทรัพย์สินของ สง. - ภาครัฐ : กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนสิทธิประโยชน์ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการตีโอนรับชำระหนี้ทั้งขารับโอนและขาซื้อคืนทรัพย์สินให้กับลูกหนี้รายเดิม